
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 803  —  508. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um fargjöld með Herjólfi.

Frá Bjarna Harðarsyni.

Áformar ráðherra að beita sér fyrir lækkun fargjalda með Herjólfi sem hafa á undan-
förnum vikum hækkað stórlega vegna vísitöluhækkana?


